

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตะโละแมะนา

เรื่อง ขอเสนอโครงการหนุน้อยสุขภาพดี

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตะโละแมะนา

ด้วย ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลตะโละแมะนา มีความประสงค์จะทำ โครงการหนุน้อยสุขภาพดี ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตะโละแมะนา เป็น เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ : รายละเอียดโครงการหนุน้อยสุขภาพดี

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ ๐-๕ ปี ของกระทรวงสาธารณสุขต้องการให้เด็กไทยมีความ สมบูรณ์พร้อมทั้ง ๔ ด้าน คือมีพัฒนาการสมวัย โภชนาการดี พื้นไม่ผุ และการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ นโยบาย ของกระทรวงสาธารณสุขด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเพื่อให้งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ดำเนินไปโดยมี ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดที่ระดับบุคลากรที่เกี่ยวข้องควรทราบนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การได้รับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก เด็กทุก คนในประเทศไทยควรได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐาน ครบทุกชนิดตามกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรวมถึงการ ได้รับวัคซีนกระตุ้นตามกำหนดที่เหมาะสมสำหรับวัคซีนแต่ละชนิดด้วย ซึ่งหากเด็กกลุ่มวัยดังกล่าวมีอัตราป่วยและ ตายด้วยวัยที่ไม่สมควรเนื่องจากโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนแล้วหมู่บ้านชุมชนและประเทศชาติจะพัฒนาไป ได้อย่างไรในอนาคตฉะนั้นการเร่งรัดติดตามให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมตาม แผนที่วางไว้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการซึ่งการบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจะต้องจัดให้แก่ประชาชน ด้วยความสะดวก และปลอดภัย งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ต้องดำเนินการให้ครอบคลุมประชากรเป้าหมายใน ระดับสูงสุดและมีความต่อเนื่องตลอดไปงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจะพยายามป้องกันประชาชนจากโรคที่ ป้องกันได้ด้วยวัคซีนให้ได้มากที่สุด โดยการเพิ่มชนิดของวัคซีนที่ใช้ ทั้งนี้โดยความเหมาะสมกับสถานการณ์ทาง ระบาดวิทยาของโรค และกำลังทรัพยากรด้านสาธารณสุขของประเทศและต้องดำเนินการในทุกพื้นที่ โดยประสาน สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขอื่นๆ เช่น งานอนามัยโรงเรียน งานโภชนาการ งานป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่ออื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกงานที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

จากการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพของศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลตะโละแมะนา อำเภอ หุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า เด็ก ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ ๘๘.๔๖ เด็กอายุ ๐-๕ ปี สูงดีสม ส่วนร้อยละ ๓๙.๒๒ เด็กอายุครบ ๑ ปี ได้รับวัคซีนครบทุกชนิดคิดเป็นอัตราร้อยละ ๗๑.๐๔ เด็กอายุครบ ๒ ปี ได้รับวัคซีนครบทุกชนิดคิดเป็นอัตราร้อยละ ๕๓.๕๙ เด็กอายุครบ ๓ ปี ได้รับวัคซีนครบทุกชนิดคิดเป็นอัตราร้อย ละ ๔๕.๗๗ และเด็กอายุครบ ๕ ปี ได้รับวัคซีนครบทุกชนิดคิดเป็นอัตราร้อยละ ๕๙.๓๘ ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานที่ กำหนดไว้ว่าเด็ก ๐-๕ ปี ได้รับวัคซีนครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๓๘ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ตามแผนฯจากรายงานอัตราความครอบคลุมวัคซีนขั้นพื้นฐานพบว่า เด็ก ๐-๕ ปี ในเขตรับผิดชอบของศูนย์สุขภาพ ชุมชนตำบลตะโละแมะนา ได้รับวัคซีนไม่ครอบคลุม จึงจำเป็นต้องดำเนินการเร่งรัด ติดตาม ค้นหาเด็กตาม กลุ่มเป้าหมายให้มารับการฉีดวัคซีนทุกคนเพื่อการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชากรกลุ่มอายุดังกล่าวไป อนาคตต่อไป